



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๖๒๘๖

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิษฐ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัดงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวสารกทม.ได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 228/2564 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ★ รร.กทม. คว่าชัยชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2564
- ★ กทม. ขกระดับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด-19
- ★ เห็นชอบร่างแผนแม่บทฯ ฉบับใหม่ ปี 2564 – 2573 ดำเนินงาน 5 ด้าน รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ★ กทม. รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย “คลองผดุงกรุงเกษม” ประเภท เมืองคิมน่าอยู่

ข่าวสภากทม.

- ★ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ของ กทม.

ข่าวสำนัก

- ★ สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 11 เขต จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564

ข่าวสำนักงานเขต

- ★ ประเวศขอความร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
- ★ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ★ บัอมปราบฯ กำหนดตรวจคัดกรองเชิงรุก “โควิด-19”
- ★ มีนบุรีและประเวศแจ้งปิดให้บริการงานทะเบียนช่วงเทศกาลปีใหม่

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภาอากาศไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ สร้าง Avatar เทียวชมสวนงู เข้าบ้านผีสิง ดูหนังกลางแปลง ดูดวงกับนักพยากรณ์ชื่อดัง เล่นชิงช้าสวรรค์ เล่นเกมที่ Play Center ให้อาหารปลา ถีบเรือเป็ด เลือกซื้อสินค้า และอาหารอร่อย ชมเวทีกลาง เสียงเชียร์ขลุ่ย ประทศขวัญใจงานกาชาด 2564 ชมพิพิธภัณฑสถานอากาศไทย บริจาคช่วยกาชาด ฯลฯ ทางเว็บไซต์ www.redcrossfair.com หรือ www.งานกาชาด.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564

ข่าวผู้บริหารร.กทม. คว้าชัยชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2564

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานรางวัลผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.64 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี โดย นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษา และคณะชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนและชุมชนกรุงเทพมหานครเข้ารับพระราชทานรางวัลและร่วมเฝ้ารับเสด็จ

ทั้งนี้สถานศึกษาตัวแทนกรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้ารับรางวัลพระราชทานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2564 มีผลการดำเนินงานระดับประเทศ ประจำปี 2564 ดังนี้ โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับประเทศ ประเภทดีเด่น ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง ได้รับพระราชทานรางวัลที่รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 ระดับประเทศ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศนำเสนอมผลการดำเนินงานประเภทดีเด่น

นอกจากนี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สำนักงานเขตลาดกระบัง โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (สินทรัพย์ - เพ็ญสุวรรณอนุสรณ์) สำนักงานเขตดอนเมือง โรงเรียนวัดหนองใหญ่ สำนักงานเขตสายไหม และโรงเรียนวัดสะแกงาม สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ร่วมกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ด้วย

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

กทม. ยกกระดับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด-19

(24 ธ.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 เน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล พร้อมกำกับติดตามมาตรการ COVID Free Setting ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยง ได้แก่ ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า พร้อมทั้งเพิ่มจุดตรวจคัดกรอง ATK ในสถานที่เดินทางสาธารณะ อีกทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 โดยเพิ่มจุดฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 แห่ง ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนทั้งสูตรเดี่ยวและสูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเดือนธันวาคมนี้ และผู้ที่ฉีดครบช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 สามารถเข้ารับเข็มกระตุ้นได้ช่วงเดือนมกราคม 2565 ส่วนการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สามารถตรวจสอบได้ที่แพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนและนัดหมายประชาชน เนื่องจากมีฐานข้อมูลของผู้รับวัคซีนในระบบอยู่แล้ว รวมถึงให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ข้อมูลในระบบหมอพร้อมในการนัดหมายและประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมารับวัคซีนเข็มกระตุ้น

นอกจากนี้ สำนักงานอัยการและสำนักงานการแพทย์ กทม. ยังมีแผนรองรับสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้สถานพยาบาลในสังกัดทุกแห่งใช้มาตรการ VUCA ประกอบด้วย V-Vaccine เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ได้มากที่สุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดครบ 6 เดือนแล้วให้เริ่มฉีดเข็ม 4 ขณะเดียวกันก็เร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั้งเข็ม 1-3 ในพื้นที่ กทม. ให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยสามารถจองคิวผ่านระบบ QueQ พร้อมทั้งรณรงค์มาตรการ Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลา ห่างไกลจากโควิด จัดการโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรปลอดโควิดตามมาตรการ COVID Free Setting มีการระบายอากาศ สุขอนามัยเหมาะสม สะอาดปลอดภัย และเว้นระยะห่าง รวมถึงมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และหากมีการระบาดจะเปลี่ยนไปเป็นการตรวจแบบ RT-PCR เพื่อความแม่นยำ

ในส่วนการเตรียมพร้อมรับการรักษาหากเกิดการระบาดใหม่ ได้มีการสำรองเตียงไว้ 2,537 เตียง โดยขณะนี้ทั้งโรงพยาบาลสนาม Hospital ได้มีการตรวจสถานที่ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ คุ้สาย (สายด่วน 1669) พร้อมกับบริหารจัดการให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากผู้ป่วยต้องแยกกักกันที่บ้าน (Home Isolation : HI) หรือส่งไปยังศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด

----- (ชลลดา...สปส. รายงาน)

เห็นชอบร่างแผนแม่บท ฉบับใหม่ ปี 2564 – 2573 ดำเนินงาน 5 ด้าน รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(24 ธ.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง โดยมี นายชาติรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายวิรัตน์ มั่นสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สำนักงานประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย และผู้แทนเมืองโยโกฮาม่า เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างเนื้อหาของแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 ซึ่งการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ JICA โดยได้ประชุมเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 การจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษาโครงการและคณะทำงานขับเคลื่อนฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมจัดทำวิสัยทัศน์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทฉบับใหม่ในเบื้องต้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ซึ่งร่างแผนแม่บทฉบับใหม่ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 8 บท มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและประเทศไทย และบริบทของกรุงเทพมหานครและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทที่ 2 แนวทางการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่ บทที่ 3 วิสัยทัศน์กรุงเทพมหานครและเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทที่ 4 การรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานครและการคาดการณ์ บทที่ 5 มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บทที่ 6 การประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทที่ 7 มาตรการสำคัญที่ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร และ บทที่ 8 กลไกการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นจากองค์การ JICA และที่ปรึกษาโครงการได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนแม่บท โดยครอบคลุมการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ 1. การขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานทางเลือก 3. การจัดการขยะและการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การวางผังเมืองสีเขียว และ 5. แนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้มีการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหม่ ณ ปี 2573 (ที่ร้อยละ 19 เทียบกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีไม่มีการดำเนินการใดๆ) ให้การดำเนินการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับประเทศและความตกลงปารีส ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 และรับข้อเสนอแนะจากที่ประชุม โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานแก้ไขร่างแผนแม่บทดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการที่จะดำเนินงานใน พ.ศ. 2565 และเห็นชอบแผนฯ ดังนี้ 1. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ 2 ครั้ง คาดว่าจะประชุมในเดือนมีนาคม และสิงหาคม 2565 2. ประชุมคณะทำงานอำนวยการฯ 2 ครั้ง คาดว่าจะประชุมในเดือนเมษายน และตุลาคม 2565 3. ประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมฯ 2 ครั้ง คาดว่าจะประชุมในเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน 2565 4. จัดทำรายงานการทบทวนผลการดำเนินงานแบบองค์รวมระยะสิ้นสุดแผน ได้ประชุมเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 และคาดว่าจะจัดทำแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2565 5. สำรองการลดใช้พลังงานรวมถึงกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเครือข่ายภายใต้กิจกรรม Earth Hour 60+ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564 และ 6. การฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น เดือนมิถุนายน 2565

(พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

กทม. รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย “คลองผดุงกรุงเกษม” ประเภท เมืองเดิมนำอยู่

(24 ธ.ค. 64) เวลา 10.00 น. : นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย “เมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม” ประเภท เมืองเดิมนำอยู่ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ผู้แทนจากสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ฌ อาคารักักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

โดยวันนี้มีการประกาศรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมือง 15 เมือง ประกอบด้วย 1.เมืองอัจฉริยะคลองผดุงกรุงเกษม 2.เมืองอัจฉริยะสามย่าน 3.เมืองอัจฉริยะมักกะสัน 4.เมืองอัจฉริยะพระราม 4 5.เมืองอัจฉริยะภูเก็ต 6.เมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7.เมืองอัจฉริยะนครสวรรค์ 8.เมืองอัจฉริยะฉะเชิงเทรา 9.เมืองอัจฉริยะเชียงใหม่ 10.เมืองอัจฉริยะยะลา 11.เมืองอัจฉริยะวังจันทร์ วิลเลจ 12.เมืองอัจฉริยะขอนแก่น 13.เมืองอัจฉริยะตรัง 14.เมืองอัจฉริยะแม่เกาะ และ 15.เมืองอัจฉริยะแสนสุข

สำหรับโครงการ Smart City “เมืองอัจฉริยะ” ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยรูปแบบการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. เมืองเดิมนำอยู่ พัฒนาจากเมืองเดิมที่มีอยู่แล้วก่อนนำโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เป็นสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 2. เมืองใหม่ คือสร้างเมืองใหม่เป็นพื้นฐานสมัยใหม่ วางโครงสร้างพื้นฐานใหม่สร้างสิ่งในความสะดวกขึ้นมาใหม่ เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองใหม่แห่งนี้ โดยมีองค์ประกอบการพัฒนา 7 ด้าน ประกอบด้วย 1. Smart Environment คือต้องมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. Smart Economy คือต้องทำให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการประกอบอาชีพในการทำธุรกิจ 3. Smart Mobility คือการเดินทางขนส่งของพี่น้องประชาชนโลจิสติกส์ต่างๆ ในเมืองต้องสะดวกและปลอดภัย 4. Smart Governance คือการบริหารจัดการเมือง การบริหารของหน่วยงานภาครัฐในเมืองต้องโปร่งใสเป็นธรรมและประชาชนต้องมีส่วนร่วม 5. Smart Living ประชาชนต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ มีการลดปัญหาอาชญากรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของแต่ละพื้นที่จะพัฒนาตามเส้นทาง และบริบทของแต่ละพื้นที่ 6. Smart People ประชาชนที่อยู่ในเมืองต้องได้รับการพัฒนาอาชีพ ต้องมีการให้ความรู้ เสริมทักษะต่างๆ เพื่อให้มีกำลังคนพร้อมในการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต 7. Smart Energy เรื่องของพลังงาน เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเมือง โดยพลังงานทดแทนต้องถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเมืองนั้นให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

----- (อรุณชัย...สปส. รายงาน)

ข่าวสภาทท.**ประชุมคณะกรรมการวิสามัญเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ของ กทท.**

(24 ธ.ค. 64) นายนิรันดร์ ประดิษฐ์กุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยมีคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารโอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ในที่ประชุมสำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รายงานการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานคร ในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกอบด้วย เขตหลักสี่ และเขตจตุจักรบางส่วน (เฉพาะแขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทระเกษม) ซึ่งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายในสี่สิบห้าวัน โดยสำนักงานปกครองและทะเบียนได้ดำเนินการประสานสำนักงานเขตหลักสี่และสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อสำรวจหน่วยเลือกตั้งและจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครใช้สำหรับคำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และร่างคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว ทั้งนี้ ประธานการประชุมได้กำชับให้สำนักงานปกครองและทะเบียน ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งดูแลและให้การสนับสนุนสำนักงานเขตหลักสี่และสำนักงานเขตจตุจักร ในการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

----- (ชลลดา...สปส. รายงาน)

ข่าวสำนัก

สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 11 เขต จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้สนองนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

โดยในวันนี้ (24 ธันวาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายวิรัตน์ มนัสสุนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายอาทิตย์ ศรีทอง เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยจิตอาสาสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต 11 เขต ประกอบด้วย สำนักงานเขตประเวศ สำนักงานเขตสะพานสูง สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตบางนา สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ ร่วมปฏิบัติงาน ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นชะแมบทอง จำนวน 300 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว การพัฒนาทำความสะอาด พื้นถนน ทางเท้า จัดเก็บขยะและเศษวัสดุ กำจัดวัชพืชริมทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ รวมถึงจัดเก็บมูลฝอย และคัดบขวาในคลองและลำรางสาธารณะ ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ และบริเวณโดยรอบ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ลดกลิ่น และลดปริมาณฝุ่นละออง

----- (ปชส...สสส. รายงาน)

ประกาศขอความร่วมมือป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายการควบคุมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุ เขตฯ ได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวด กำกับ ดูแลการจำหน่ายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน จึงขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัย ดังนี้ 1. ขับขี่ไม่ดื่ม ขับขี่ไม่ซิ่ง ขับขี่ไม่่วง และขับขี่มีน้ำใจ 2. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น ขายได้เฉพาะเวลา 11.00–14.00 น. และเวลา 17.00–24.00 น. เท่านั้น 3. ห้ามขายและห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา สถานที่บริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล ร้านขายยา หอพัก สถานศึกษา สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นที่จัดไว้ เพื่อการพักผ่อนของประชาชนทั่วไป บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนที่อยู่บนรถไฟ บริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะ หรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจำทาง/สถานีขนส่ง/และบนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประกอบด้วย ทางรถเดิน ช่องทางเดินรถ ช่องทางเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และสถานที่ที่ประชาชนใช้ในการจราจร และทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนในการจราจร สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ยกเว้นที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร ในพื้นที่ประกอบโรงงาน 4. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 5. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องขายอัตโนมัติ การขายเร่ การลดราคา เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย ให้ หรือให้เสนอสิทธิในการเข้าช้การแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแก่ผู้นำหีบห่อ หรือสลาก หรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแลกซื้อ การแจก แคม ให้หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยทางตรงและทางอ้อม 6. ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมสื่อการการตลาด เช่น ลานเบียร์ และคอนเสิร์ต เป็นต้น 7. ห้ามขับซิ่งในขณะเมาสุรา และ 8. ห้ามเสพสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ตนมาประพฤตินุญชา หรือครองสติไม่ได้ ขณะอยู่ในถนนสาธารณะ หรือสวนสาธารณะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6368

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตบางแค วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ ถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งใต้) ตั้งแต่คลองภาษีเจริญ ถึงคลองบางอ้าย และเวลา 09.00 น. ณ ถนนบางแวก

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สะพานลอยคนเดินข้ามทุกถนน

เขตประเวศ วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ถนนอ่อนนุช ซอย 70 ถึงสุเหร่าปึงหนองบอน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ถนนศรีนครินทร์ ซอย 57 (พรีเมียร์ แยก 16) ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่ร้านตำตลบ ถึงหน้าร้านคาเฟ่สวีท ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 10 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าปากซอยทางเข้าวัดทุ่งเศรษฐี ถึงหน้าหมู่บ้านบลูลาگون และถนนคูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตวังทองหลาง วันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริเวณถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 89-99 ซอยลาดพร้าว 71 และริมทางจักรยานถนนประดิษฐ์มนูธรรม วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 89-99, 114-122 ซอยลาดพร้าว 64 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซอยรามคำแหง 43/1 ซอยอินทราภรณ์ ซอยลาดพร้าว 80, 101 และริมทางจักรยานถนนประดิษฐ์มนูธรรม และวันที่ 31 ธ.ค. 64 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 89-99, 114-122 และซอยลาดพร้าว 80 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6976

(ปชส...เขต รายงาน)

ป้อมปราบฯ กำหนดตรวจคัดกรองเชิงรุก “โควิด-19”

นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก “โควิด-19” ไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ทราบผลภายใน 30 นาที ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริเวณชุมชนบ้านบาตร เวลา 08.00–11.00 น. สำหรับประชาชนผู้มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ จำนวน 300 คน สามารถ walk-in เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับคนไทยโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา คนต่างชาติโปรดเตรียมหนังสือเดินทาง หรือบัตรทำงาน พร้อมสำเนา โดยเขียนที่พักอาศัยในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย น้ำหนัก ส่วนสูง เบอร์โทรศัพท์ 2 เบอร์ และปากกาส่วนตัว เพื่อรับการลงทะเบียนตรวจหาเชื้อโควิด-19 และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

----- (ปชส...เขตป้อมปราบฯ รายงาน)

มีนบุรีและประเวศแจ้งปิดให้บริการงานทะเบียนช่วงเทศกาลปีใหม่

เขตมีนบุรี นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี แจ้งว่า ด้วยวันที่ 31 ธันวาคม 2564 – วันที่ 3 มกราคม 2565 กำหนดเป็นวันหยุดราชการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ เขตฯ จึงขอแจ้งงดการให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นเวลา 4 วัน โดยจะมีบริการเฉพาะการรับแจ้งตาย เวลา 08.00–16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยฝ่ายทะเบียนจะให้บริการตามปกติ คือ วันจันทร์-เสาร์ ส่วนฝ่ายอื่นๆ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00–16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2914 5833, 0 2540 7155

เขตประเวศ นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน ณ ฝ่ายทะเบียน ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และจุดบริการด่วนมหานคร (ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค) ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดต่างๆ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางเขตฯ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตประเวศ จึงขอปิดให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 1-3 มกราคม 2565 ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตประเวศ และจุดบริการด่วนมหานคร (ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค) โดยในวันดังกล่าวจะเปิดให้บริการเฉพาะ “รับแจ้งตาย” ณ ฝ่ายทะเบียน เวลา 08.00–16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2328 8984-5

----- (ปชส...เขต รายงาน)